



ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้ง พลเอก สุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๕ แล้วนั้น

บัดนี้ พลเอก สุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการแผ่นดินแล้ว จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งรัฐมนตรี ตามความในมาตรา ๑๕๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังต่อไปนี้

นายมีชัย ฤชุพันธุ์	เป็นรองนายกรัฐมนตรี
นายณรงค์ วงศ์วรรณ	เป็นรองนายกรัฐมนตรี
พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์	เป็นรองนายกรัฐมนตรี
นายมนตรี พงษ์พานิช	เป็นรองนายกรัฐมนตรี
นายสมัคร สุนทรเวช	เป็นรองนายกรัฐมนตรี
นายใหม่ ศิรินวกุล	เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายชัชวาลย์ ชมภูแดง	เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายกร ทัพพะรังสี	เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายสุชน ชามพูนท	เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายวัฒนา อิศวเหม	เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายปิยะณัฐ วัชรภรณ์	เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์	เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายทินพันธุ์ นาคะตะ	เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พลเอก สุจินดา คราประยูร	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พลเอก ชัชชม กั้นหลง	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
นายสุธี สิงห์เสน่ห์	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายชวลิต โอสถานุเคราะห์	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายปองพล อติเรกสาร	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายสมบัติ ศรีสุรินทร์	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายพินิจ จันทรสุรินทร์	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสันติ ชัยวิรัตนะ	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายยุทธ อังกินันทน์	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายวิโรทัย ภิญญุตสาสน์	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายบรรหาร ศิลปอาชา	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายเสนาะ เทียนทอง	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายกำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นางพวงเล็ก บุญเชียง	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
พลอากาศเอก อนันต์ กลินทะ	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายวีระ ปิตรชาติ	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายสุชาติ ตันเจริญ	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายประภัทร โพธิ์สุชน	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายสวัสดิ์ คำประกอบ	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายชูชีพ หาญสวัสดิ์	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายไพโรจน์ เครือรัตน์	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายเงิน บุญสุภา	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายบุญพันธ์ แฉ้วฒนะ	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายจรูญ งามพิเชษฐ์	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์	เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นายเรืองวิทย์ ลิกค์	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นายอุดมศักดิ์ ทังทอง	เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นายทวีช กลิ่นประทุม	เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๕ เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก สุจินดา คราประยูร

นายกรัฐมนตรี